

คำสั่ง



คดีหมายเลขดำที่ ลต ๔ /๒๕๕๓

คดีหมายเลขแดงที่ ลต ๘ /๒๕๕๓

## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ความ คดีเลือกตั้ง

ระหว่าง	คณะกรรมการการเลือกตั้ง			ผู้ร้อง
	นายอรันต์	ถาวรธนา	ที่ ๑	
	นายประยวน	สุติน	ที่ ๒	
	นายเลื่อน	วรรณโวหาร	ที่ ๓	
	นายสนิท	ย่านวล	ที่ ๔	ผู้คัดค้าน

เรื่อง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอให้เลือกตั้งใหม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำปางหลวง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้คัดค้านทั้งสี่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๒๑, ๒๒, ๒๔ และ ๒๕ ตามลำดับ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ผู้คัดค้านทั้งสี่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่

/๓๐ มกราคม



- ๒ -

๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ นายศิลป์ ไชยการ นางฉลวย ไยแก้ว นายบุญสม ขัตตินนท์ นางสาวปัทมา พงศ์ภาสกร นายบุญเรือง กำแก้ว และนายฤทธิ ศรีประเสริฐ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๒ ถึง ๗ ตามลำดับ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในส่วนที่ เกี่ยวกับผู้คัดค้านทั้งสี่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตามคำร้องคัดค้านได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลากลางวัน ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ก่อ สันนิษฐาน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายบรรจง คำหนัก ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กธ ๓๖๕๐ ลำปาง ซึ่งเป็นรถยนต์ของผู้คัดค้านที่ ๓ ติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของกลุ่มผู้คัดค้านทั้งสี่ ซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มพัฒนาลำปางหลวงเพื่อปวงประชา เข้าร่วมขบวนแห่ศพนายปิ่นแก้ว ธรรมทิส ไปยังสถานที่ฌาปนกิจศพ และให้บริการขนสิ่งของต่างๆ พร้อมทั้งให้บุคคลที่ไปร่วมงานศพดังกล่าว โดยสารรถยนต์กลับมายังบ้านที่จัดงานศพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อันเป็นการให้ประโยชน์อันใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ ผู้คัดค้านทั้งสี่ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) มีผลทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านทั้งสี่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องเห็นควรให้ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งสี่และมีการเลือกตั้งใหม่ ขอศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

/ของผู้คัดค้าน



- ๓ -

ของผู้คัดค้านทั้งสี่ มีกำหนดเวลา ๑ ปี และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนผู้คัดค้านทั้งสี่

ผู้คัดค้านทั้งสี่ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านที่ ๒  
ถึงที่ ๔ ไปร่วมงานศพนายปิ่นแก้ว ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ได้ไป เมื่อไปถึงงานศพผู้คัดค้านที่ ๒  
ถึงที่ ๔ เห็นรถยนต์หาเสียงจอดอยู่หน้าบ้านที่จัดงานศพ ส่วนนายบรรจงคนขับรถเข้าไปร่วมพิธี  
ในงานศพ ต่อมาเวลาประมาณใกล้เที่ยง ผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๔ ก็ออกจากบ้านงานศพไปที่  
ฌาปนกิจศพก่อนขบวนแห่ศพจะเคลื่อน ครั้นเสร็จพิธีเผาศพผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๔ ก็รีบกลับไป  
ร่วมประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่สำนักงานเทศบาลตำบล  
ลำปางหลวง ขณะออกจากงานศพเห็นรถยนต์ที่ใช้หาเสียงจอดนิ่งอยู่และไม่เห็นว่ารถยนต์คันดังกล่าว  
ได้ให้บริการแก่ผู้ใด ผู้คัดค้านทั้งสี่มิได้อนุญาตให้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปช่วยบริการขนบุคคล  
หรือสิ่งของแก่เจ้าภาพหรือผู้มาร่วมงานศพแต่อย่างใด ผู้คัดค้านทั้งสี่ไม่ได้กระทำการดังที่ผู้ร้อง  
กล่าวอ้าง ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องแถลงว่า ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม  
๒๕๕๑ ผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ได้ไปร่วมงานศพนายปิ่นแก้ว และทนายผู้คัดค้านทั้งสี่รับว่าขณะที่  
นายบรรจงขับรถออกมาจากที่ฌาปนกิจศพ มีชาวบ้านอาศัยขึ้นรถมาด้วย โดยนายบรรจงไม่ได้คิด  
ค่าใช้จ่าย คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงว่า พยานที่จะนำมาสืบได้เคยให้การไว้ต่อคณะอนุกรรมการ  
สืบสวนสอบสวนแล้ว ศาลเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดการไต่สวน

/พิเคราะห์



- ๔ -

พิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องและทนายผู้คัดค้านทั้งสี่ แกลงรับประกอบสรรพเอกสารที่คู่ความอ้างส่งแล้วฟังได้ว่าเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายบรรจงได้ขั้บรณนัตติคปิยโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมักรรับเลือกตั้งกลุ่มพัฒนาลำปางหลวงเพื่อปวงประชาของกลุ่มผู้คัดค้านทั้งสี่ เข้าร่วมขบวนแห่ศพ เมื่อเสร็จพิธี มีผู้ร่วมงานศพโดยสารกลับมาที่บ้านเจ้าภาพงานศพ พร้อมกับมีสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าภาพใส่มาในรถด้วย โดยนายบรรจงไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย นายบรรจงเป็นทีมงานหาเสียงของนายพละวัฒน์ วรรณโวหาร ผู้สมักรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำปางหลวงกลุ่มเดียวกับผู้คัดค้านทั้งสี่

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ นายบรรจงขั้บรณนัตติคปิยโฆษณาหาเสียงเข้าร่วมขบวนแห่ศพนายปิ่นแก้ว ธรรมทิส ไปยังสถานที่ฌาปนกิจศพและให้บริการขนส่งของต่างๆ พร้อมทั้งให้บุคคลที่ไปร่วมงานศพโดยสารกลับมาที่บ้านที่จัดงานศพโดยไม่ต้องเสียงค่าใช้จ่าย อันเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งแก่ผู้คัดค้านทั้งสี่ อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑) ตามคำร้องหรือไม่ สำหรับกรณีที่นายบรรจงขั้บรณนัตติคปิยโฆษณาหาเสียงของกลุ่มผู้คัดค้านทั้งสี่เข้าร่วมขบวนแห่ศพนั้น เห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับนายบรรจงด้วยหรือไม่ ส่วนการที่

/นายบรรจง



- ๕ -

นายบรรจงชัยรัตนรัตน์บุคคลที่ไปร่วมงานศพ โดยสารกลับมาที่บ้านที่จัดงานศพและขนสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น เห็นว่า ผู้ร้องยืนยันว่าผู้คัดค้านทั้งสี่เป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ ให้นายบรรจงกระทำการดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีหน้าที่พิสูจน์ แต่ผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานแต่อย่างใด ที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่กระทำการดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง อีกทั้งผู้คัดค้านทั้งสี่ให้การปฏิเสธ ว่าไม่ได้รู้เห็นในการกระทำของนายบรรจงแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของนายบรรจงดังกล่าว กรณีจึงไม่สามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งสี่ และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่ต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของนายบรรจงเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งแก่ผู้คัดค้านทั้งสี่หรือไม่

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

นางจุฑามาศ วงศ์ศิระวิลาส

นายราเชนทร์ วัชรพงศ์

นายกิริติ เชียงปวน